

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการทางเพศ: สิทธิของคุณคืออะไร?

ในฐานะผู้ให้บริการทางเพศหรือผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ คุณได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติโอกาสเท่าเทียมปี 2010 (พ.ศ. 2553) (วิกตอเรีย)

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติการทำงานบริการทางเพศไม่เป็นอาชญากรรมปี 2022 (พ.ศ. 2565) ได้มีการนำเสนอการปฏิรูปให้เป็นเรื่องผิดกฎหมายในการเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทางเพศและคนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบริการทางเพศโดยพิจารณาจากวิชาชีพ การค้า หรืออาชีพของพวกเขา (เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น) ซึ่งจะช่วยเหลือประวัติศาสตร์อันยาวนานของการที่ผู้ให้บริการทางเพศต้องเผชิญกับการตีตราและการปฏิบัติที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากการทำงานของพวกเขา

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการทางเพศและรูปแบบอื่นๆ ของพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายต่อผู้ให้บริการทางเพศมีลักษณะอย่างไร

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการทางเพศ คือการที่บุคคลหนึ่งปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทางเพศหรือคนงานอื่นในอุตสาหกรรมบริการทางเพศอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากวิชาชีพ การค้า หรืออาชีพของพวกเขา การเลือกปฏิบัติอาจเป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

- **การเลือกปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับงานบริการทางเพศ** คือการที่บุคคลหนึ่งปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ให้บริการทางเพศหรือทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ นั่นคือเป็นเพราะวิชาชีพ การค้า หรืออาชีพของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น ธนาคารปฏิเสธที่จะเปิดบัญชีธนาคารให้กับผู้ให้บริการทางเพศหรือเจ้าของธุรกิจทางเพศเนื่องจากวิชาชีพ การค้า หรืออาชีพของพวกเขา

- **การเลือกปฏิบัติทางอ้อมเกี่ยวกับงานบริการทางเพศ** คือเมื่อมีข้อกำหนด เงื่อนไข หรือแนวปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งทำให้ผู้ให้บริการทางเพศหรือผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมบริการทางเพศเสียเปรียบ กล่าวคือ เนื่องจากวิชาชีพ การค้า หรืออาชีพของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น บริษัทสื่อโฆษณาที่มีกฎปฏิบัติทั่วไปที่ห้ามโฆษณาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศบนแพลตฟอร์มของตน ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้บริการทางเพศเสียเปรียบที่ไม่สามารถโฆษณาบริการของตนได้

การคุกคามทางเพศ ของผู้ให้บริการทางเพศถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกัน การคุกคามทางเพศคือพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งคาดได้ว่าจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกขุ่นเคืองใจ ขายหน้า หรือถูกข่มขู่

ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพปฏิบัติตามขั้นตอนทางการแพทย์ให้กับผู้ให้บริการทางเพศและถามคำถามที่ไม่เหมาะสมของลักษณะทางเพศเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศกับลูกค้าของพวกเขา

การทำให้ตกเป็นเหยื่อ คือการที่ผู้ให้บริการทางเพศได้รับการปฏิบัติอย่างเลวร้าย เนื่องจากพวกเขาได้แจ้งปัญหาหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่ถูกกล่าวหาหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่พวกเขาเคยประสบ ซึ่งยังผิดกฎหมายอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการทางเพศที่มีประสบการณ์ได้รับการบริการลูกค้าที่ไม่ดีที่โรงแรมเนื่องจากสถานะการเป็นผู้ให้บริการทางเพศของเขา และถูกกีดกันจากโรงแรมเพราะพวกเขาได้ร้องเรียนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการปฏิบัติของพวกเขา

การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ที่ไหน?

พระราชบัญญัติว่าด้วยโอกาสที่เท่าเทียมกันปกป้องผู้คนจากการถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของชีวิตสาธารณะ รวมถึงการจ้างงาน การศึกษา ที่พัก สโมสรและกลุ่มกีฬา ตลอดจนการจัดหาสินค้าและบริการ

ผู้ให้บริการทางเพศและผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศได้ระบุประเด็นสำคัญของการเลือกปฏิบัติ รวมถึง

- บริการทางการเงิน
- บริการด้านสุขภาพและการสนับสนุน
- การจ้างงาน
- ปฏิกริยาของตำรวจ (ในบางสถานการณ์)
- การโฆษณา
- รัฐบาลท้องถิ่น
- ที่พักและที่อยู่อาศัย

สิทธิของฉันทคืออะไร และฉันทจะอย่างไรหากฉันทเคยถูกเลือกปฏิบัติจากงานบริการทางเพศ

องค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโอกาสที่เท่าเทียมกันจะต้องตอบสนองและป้องกันการเลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายความว่าผู้มีหน้าที่ เช่น นายจ้างและผู้ให้บริการด้านการศึกษา บริการ และที่พัก ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมและได้สัดส่วนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ การคุกคามทางเพศ และการตกเป็นเหยื่อของผู้ให้บริการทางเพศเท่าที่จะเป็นไปได้

หากคุณคิดว่าเคยประสบกับการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงการตกเป็นเหยื่อและ/หรือการคุกคามทางเพศ) คุณสามารถติดต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและโอกาสที่เท่าเทียมกันแห่งรัฐวิกตอเรียเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นเรื่องร้องเรียน โทรไปที่สายติดต่อสอบถาม (Enquiry Line) ของคณะกรรมการได้ฟรีที่หมายเลข 1300 292 153 หรือไปที่เว็บไซต์ humanrights.vic.gov.au

ผู้ให้บริการทางเพศแต่ละคนสามารถร้องเรียนได้ หรือตัวแทนสามารถร้องเรียนในนามของกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศได้ トラバได้ที่ได้รับอนุญาตจากทุกคน

ผู้ให้บริการทางเพศสามารถใช้ชื่อผู้ให้บริการทางเพศของตนในการขอข้อมูล การศึกษา หรือบริการระดับข้อพิพาทจากคณะกรรมการ

ฉันทจะรับการสนับสนุนได้ที่ไหน?

นอกจากนี้ยังมีองค์กรสนับสนุนและให้คำปรึกษาการว่าความที่ คุณสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Vixen	องค์กรผู้ให้บริการทางเพศในรัฐวิกตอเรียที่สนับสนุนสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศทุกคน โทรศัพท์ (03) 9070 9050 ออนไลน์ vixen.org.au
Scarlet Alliance สมาคมผู้ทำงาน เกี่ยวกับบริการทาง เพศแห่งออสเตรเลีย	องค์กรระดับชาติสูงสุดที่สนับสนุนสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศและสุขภาพสำหรับคนงานปัจจุบัน และในอดีตในอุตสาหกรรมทางเพศ โทรศัพท์ (02) 9517 2577 ออนไลน์ Scarletalliance.org.au
RhED (การจัดสรรทรัพยากร ด้านสุขภาพและการ ศึกษา)	องค์กรในรัฐวิกตอเรียที่ให้บริการ โปรแกรม และแหล่งข้อมูลแก่ผู้ให้บริการทางเพศในรัฐวิกตอเรีย โทรศัพท์ 1800 458 752 ออนไลน์ sexworker.org.au

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการทางเพศและรายชื่อการสนับสนุน ให้คำปรึกษาการว่าความและบริการทางกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการทางเพศ สามารถดูรายการพนักงานในอุตสาหกรรมบริการทางเพศและผู้สนับสนุนทั้งหมดได้ในคู่มือการเลือกปฏิบัติในงานบริการทางเพศของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและโอกาสอันเท่าเทียมกันของรัฐวิกตอเรีย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Humanrights.vic.gov.au